



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์วิทยุโพสท์ ฉบับประจำวันที 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 8 มูลค่าข่าว 69,692.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘ทปอ.’ทำวิจัย‘TCAS’ ‘เก็บข้อมูลสถิติสมัคร’ หวังทำแผนรองรับนศ.

**ศึกษาธิการ** • ทปอ.ทุ่มงบฯ ทำวิจัย เก็บสถิติข้อมูลสมัคร TCAS “ประธานทปอ.” หวังสร้างข้อมูลเชิงลึกให้มหาวิทยาลัยเตรียมตัวจัดแผนการรับ นศ.

นายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทปอ.กำลังที่จะดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) เพื่อที่จะทราบข้อมูลการรับสมัครในแต่ละรอบว่ามีผู้สมัครสาขา คณะ มหาวิทยาลัย จำนวนเท่าใด มีการยืนยันสิทธิ์และสถิติของแต่ละรอบจำนวนเท่าไร ทั้งผู้ลงทะเบียนของรอบแรก มีการสมัครรอบต่อไปในรอบที่เท่าไร สาขาเดิมหรือเปลี่ยนสาขา และมีการลงทะเบียนอีกหรือไม่ และสุดท้ายผู้เรียนคนนั้นเลือกเข้าเรียนสาขาใด และแต่ละคนมีการเลือกคณะที่ใกล้เคียงกัน หรือสลับซัไปมา ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือไม่ เช่นรอบแรกเลือกเรียนคณะแพทย ต่อมาเลือกวิศวกรรม

ศาสตร์ สุดท้ายเลือกสายสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเชิงลึกให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในการเตรียมตัวจัดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบที่ชัดเจน และหาสาเหตุการเลือกคณะที่สลับซัไปมาของผู้เรียน อีกทั้งจะได้รู้ด้วยว่าสาขาใดเป็นที่นิยมหรือกำลังลดความนิยมลงหรือสาขาที่ประเทศต้องการแต่มีผู้สมัครน้อย ก็จะได้เป็นข้อมูลให้รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คนมาเรียนให้มากขึ้น เป็นต้น

“ทปอ.ทุ่มงบประมาณในการทำวิจัยครั้งนี้ เพราะต้องการทำอย่างจริงจัง โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่งก็ให้ความสำคัญกับงานวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่เชื่อถือได้ และจะนำไปใช้จริง สำหรับการเปิดหรือปิดหลักสูตร ซึ่งผมตั้งใจให้งานวิจัยเสร็จในวาระที่ผมเป็นประธาน ทปอ. และไม่ว่าผลวิจัยจะออกมาเช่นไร จะเป็นด้านดีหรือลบ ผมก็กล้าที่จะพูดความจริงและแถลงให้สาธารณชนรับทราบ” ประธาน ทปอ.กล่าว.